

## **LỄ KHAI GIẢNG LỚP BỒI DƯỠNG ĐẠI BIỂU HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN CẤP HUYỆN NHIỆM KỲ 2021 - 2026 CỦA TỈNH BÌNH PHƯỚC**

Ngày 9/9/2022, Viện Nghiên cứu Khoa học hành chính phối hợp cùng Sở Nội vụ tỉnh Bình Phước tổ chức lớp bồi dưỡng Đại biểu Hội đồng nhân dân cấp Huyện nhiệm kỳ 2021 – 2026 của tỉnh Bình Phước trong kế hoạch tổ chức 04 lớp bồi dưỡng. Đến dự Lễ khai giảng có TS. Đặng Thành Lê, Viện trưởng Viện Nghiên cứu Khoa học hành chính, ông Nguyễn Ngọc Hiền, Phó Giám đốc Sở Nội vụ tỉnh Bình Phước, giảng viên của Học viện Hành chính Quốc gia và 91 học viên là Đại biểu Hội đồng nhân dân cấp Huyện của thành phố Đồng Xoài, thị xã Phước Long, huyện Hớn Quản tỉnh Bình Phước.



***TS. Đặng Thành Lê, Viện trưởng Viện Nghiên cứu Khoa học hành chính  
phát biểu khai giảng***

Khoá học bồi dưỡng lần này với thời gian 03 ngày học gồm 06 chuyên đề, trong đó có 02 chuyên đề về các vấn đề chung, 04 chuyên đề kỹ năng do các giảng viên có kinh nghiệm của Học viện Hành chính Quốc gia giảng sẽ cung cấp các kiến thức, kỹ năng cơ bản cho các Đại biểu Hội đồng nhân dân cấp Huyện nhiệm kỳ 2021 – 2026 thực hiện có hiệu quả trách nhiệm và quyền hạn của Đại biểu Hội đồng nhân dân cấp Huyện theo quy định của Luật Tổ chức Chính quyền địa phương, để các Đại biểu thực sự là người đại diện cho ý chí, nguyện vọng của Nhân dân địa phương; có mối liên hệ chặt chẽ với cử tri, chịu sự giám sát của cử tri, thực hiện chế độ tiếp xúc, báo cáo với cử tri về hoạt động của cá nhân đại biểu và của Hội đồng nhân dân cấp Huyện; trả lời những yêu cầu, kiến nghị của cử tri; xem xét, đôn đốc việc giải quyết khiếu nại, tố cáo; vận động Nhân dân thực hiện Hiến pháp và pháp luật, chính sách của Nhà nước, nghị

quyết của Hội đồng nhân dân, động viên Nhân dân tham gia quản lý nhà nước trên địa bàn cấp huyện.

Phát biểu tại buổi Lễ, TS. Đặng Thành Lê, Viện trưởng Viện Nghiên cứu Khoa học hành chính mong muốn các học viên chấp hành đầy đủ các quy định học tập của Học viện Hành chính Quốc gia, tập trung nghiên cứu, thảo luận, trao đổi kinh nghiệm để có được kết quả học tập cao nhất. Đồng thời cảm ơn sự phối hợp có hiệu quả của Sở Nội vụ tỉnh Bình Phước và khẳng định: Học viện Hành chính Quốc gia - Trung tâm quốc gia về đào tạo, bồi dưỡng cho cán bộ, công chức, viên chức và nghiên cứu khoa học về hành chính sẽ tích cực hỗ trợ, phối hợp và đồng hành cùng Sở Nội vụ tỉnh Bình Phước, góp phần nâng cao chất lượng, chuẩn hoá đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức của địa phương, từng bước xây dựng tỉnh Bình Phước ngày càng phát triển nhanh theo hướng hiện đại, bền vững./.

***Đưa tin: Phùng Thanh Liêm  
Viện Nghiên cứu Khoa học hành chính***